



กรกฎาคม ๒๕๖๕

ถึง...เธอ

สวีสวี! เป็นไงบ้าง? สบายดีมัย? เราสบายดี ตอนนี้เราปิดเทอมภาคฤดูร้อนแล้วนะ เราดีใจมากๆ ที่เธอบอกว่า “กำลังวางแผนไปเที่ยวไต้หวัน” นานแค่ไหนแล้วนะที่พวกเราไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกัน รู้ใช่ไหมว่าไต้หวันคือดินแดนต้นตำรับของชาวมะขาม สวรรค์ของคนรักชาวมะขามอย่างพวกเราเลยละ เราคิดว่าเธอต้องหลงรักที่นี่แน่ๆ เลย เพราะมีร้านให้เลือกเยอะมาก ชนิดที่ว่าตั้งห่างกันไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตรแถมมีอยู่เต็มสองฝั่งถนน เมนูมีหลากหลายอีกด้วย

พูดถึงร้านชาวมะขามแล้วเธอยังจำเรื่องเมื่อคราวก่อนที่เคยเล่าให้ฟังได้ไหม? ร้านในมหาลัยร้านนั้นที่เราชอบเรียกติดปากว่า “**ชาวมะขาม¹**” ร้านเล็กๆ ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้เปิดติดกับสนามกีฬา ฝั่งตรงข้ามเป็นสนามบาสเกตบอล หลังคาทำด้วยสีน้ำตาลเข้ม ตัดกับผนังที่ทำด้วยสีขาวสะอาดตาตามสไตล์มินิมอล (minimal style) ให้ความรู้สึกเรียบง่ายและอบอุ่น แยกไปไครมาก็สังเกตเห็นได้ไม่ยาก (เพราะมีอยู่ร้านเดียว) เราจะบอกว่าร้านนี้เป็นหนึ่งในร้านโปรดของเราเลยแหละ ถึงแม้เมนูเครื่องดื่มจะไม่เยอะเท่ากับร้านข้างนอกแต่เมนูประเภท **ชาวมะขามสด (Fresh milk tea)** **ชาดำนมสด** และ **ชาอูหลงนมสด** อร่อยไม่แพ้ร้านอื่นๆ แถมรับประกันความละมุนและความสดใหม่ของนมได้เลย เพราะเขาใช้นมสดแท้ๆ จากคณะสัตวศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยกให้เป็นทีเด็ดของร้านนี้เลย ส่วนเมนูโปรดของเราก็คือ **ชาอูหลงนมสด** เราชอบที่ตัวชาอูหลงมีกลิ่นหอมไหม้อ่อนๆ เป็นเอกลักษณ์ กลิ่นนี้ได้มาจากการหมักและการคั่วใบชา แม้ว่ากลิ่นลงไปแล้วแต่กลิ่นหอมก็ยังอบอวลอยู่ในปาก ไม่มีอะไรดีไปกว่าการเจอเมนูที่ใช่ก็เหมือนใจได้เจอคนที่ชอบนี่แหละ! ไม่ต้องห่วงเรื่องชาวมะขามที่ร้านมีให้เลือกถึงสองแบบทั้งชาวมะขามสีทอง และชาวมะขามสีน้ำตาลปกติ เราเคยลองกินอร่อยใช้ได้เลยนะ ชาวมะขามนุ่ม เคี้ยวหนึบ หวานกำลังดี แถมได้ยินมาว่าตอนนี้ทางร้านมีเมนูใหม่ด้วยอย่าง “**มีทชะลาวาเต้**” แต่เรายังไม่เคยได้ลองชิมหรอกนะ เอาไว้เธอมาถึงเมื่อไหร่พวกเราค่อยไปชิมพร้อมกันดีกว่า ลืมอีกเรื่องไปเลย! ร้านนี้เขาเปิดตอนบ่าย ตั้งแต่ **บ่ายสองโมงจนถึงสี่ทุ่ม** ถึงมหาวิทยาลัยยังปิดเทอมอยู่แต่ไม่ต้องกลัวร้านเปิดแน่นอน และที่สำคัญถ้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือนำแก้วมาเองทางร้านมีส่วนลดให้ด้วย

ป.ล. สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่าได้ลองมาชิมเอง !

แล้วเจอกัน

เราเอง

¹ Chung Hsing Milk Tea